

V/v: Ông Phạm Văn Trung khai man trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh dẫn đến sai sót trong hồ sơ niêm yết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen. Bình Dương, ngày 04 tháng 09 năm 2012

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group)

Trụ sở chính: Số 9, Đại lộ Thống Nhất, Khu công nghiệp Sóng Thần II, Phường Dĩ An, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0650-3790 955

Fax: 0650-3790 888

**Nội dung công bố thông tin như sau:**

Ngày 30 tháng 8 năm 2012, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn số 3132/UBCK-TT. Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố thông tin về sai sót trong sơ yếu lý lịch tự khai của ông Phạm Văn Trung, thực hiện các thủ tục cần thiết để sửa đổi bổ sung hồ sơ niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bằng văn bản theo quy định.

Thực hiện yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong công văn trên, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (Tập đoàn Hoa Sen) xin công bố thông tin về việc ông **Phạm Văn Trung khai man trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh dẫn đến sai sót trong hồ sơ niêm yết của Tập đoàn Hoa Sen** như sau:

Theo bản sơ yếu lý lịch tự khai trong hồ sơ niêm yết của Tập đoàn Hoa Sen, ông Phạm Văn Trung – nguyên là thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoa Sen – đã tự khai trình độ chuyên môn là “thạc sĩ quản trị kinh doanh”. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, theo dư luận của cán bộ và nhân viên Tập đoàn Hoa Sen thì trình độ chuyên môn “thạc sĩ quản trị kinh doanh” là do ông Phạm Văn Trung tự phong. Nhận thấy vấn đề này có ảnh hưởng đến tính trung thực và chính xác của hồ sơ niêm yết nên Tập đoàn Hoa Sen đã tiến hành xác minh tại trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh - nơi ông Phạm Văn Trung đã từng tự khai trong 1 bản sơ yếu lý lịch khác nộp cho Tập đoàn Hoa Sen là đã học cao học từ năm 2003 đến năm 2005 - thì nhận được kết quả xác nhận như sau: “Sau khi xem qua sổ lưu học viên tốt nghiệp tại Khoa Đào tạo Sau Đại học, trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận không tìm thấy tên học viên Phạm Văn Trung mà quý cơ quan yêu cầu trong chương trình cao học của nhà trường”.

Như vậy, ông Phạm Văn Trung đã **khai man trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh** tại bản sơ yếu lý lịch tự khai, điều này dẫn đến sai sót trong hồ sơ niêm yết của Tập đoàn Hoa Sen.

Về vấn đề này, chúng tôi xin có ý kiến giải trình như sau:

1. Thực hiện Điều 4, Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ/HSG/08 của Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Hoa Sen tại hội nghị thường niên ngày 29/03/2008, Hội đồng Quản trị chủ trương niêm yết cổ phiếu Tập đoàn Hoa Sen trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.



Tổng Giám đốc (Ban Trợ lý) đã gửi mẫu sơ yếu lý lịch theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc để tự khai lý lịch, trong đó có ông Phạm Văn Trung. Theo trình tự làm việc tại công ty, sau khi nhận được các bản sơ yếu lý lịch tự khai, Ban Trợ lý chịu trách nhiệm ký tắt và trình Chủ tịch Hội đồng Quản trị là người đại diện theo pháp luật ký xác nhận theo quy định để bổ sung hồ sơ niêm yết của Tập đoàn. Trong quá trình xác nhận, Tập đoàn Hoa Sen hoàn toàn không biết hành vi khai man trình độ chuyên môn là “thạc sĩ quản trị kinh doanh” của ông Phạm Văn Trung.

2. Việc ký tắt bản sơ yếu lý lịch mà ông Phạm Văn Trung đã khai man trình độ chuyên môn được ông Bùi Thanh Tâm – nguyên Trưởng Ban trợ lý và là người trực tiếp ký tắt giải trình như sau:
  - Cá nhân ông Bùi Thanh Tâm tại thời điểm ký tắt hoàn toàn tin tưởng ông Phạm Văn Trung có trình độ chuyên môn là thạc sĩ quản trị kinh doanh vì ông Phạm Văn Trung đã từng tự khai trong 1 bản sơ yếu lý lịch nộp cho Tập đoàn Hoa Sen là đã học cao học tại trường Đại học Mở từ năm 2003 đến năm 2005 và có trình độ văn hóa cao học, đồng thời ông Phạm Văn Trung luôn công bố cho cán bộ và nhân viên của Tập đoàn biết là đã có bằng cấp thạc sĩ quản trị kinh doanh.
  - Ông Bùi Thanh Tâm ký tắt trong bản sơ yếu lý lịch chỉ mang ý nghĩa xác nhận chữ ký của ông Phạm Văn Trung và xác nhận ông Phạm Văn Trung là cán bộ quản trị cấp cao của Tập đoàn Hoa Sen. Ông Bùi Thanh Tâm là cấp dưới của ông Phạm Văn Trung nên không thể và không dám yêu cầu ông Phạm Văn Trung cung cấp chứng nhận bằng cấp để kiểm tra tính trung thực của ông Phạm Văn Trung trong việc tự khai lý lịch.
3. Tập đoàn Hoa Sen là một tổ chức kinh tế, không có chức năng xác nhận trình độ, bằng cấp cho cán bộ công nhân viên trong Tập đoàn mà chỉ xác nhận chữ ký của ông Phạm Văn Trung và xác nhận ông Phạm Văn Trung là cán bộ quản trị cấp cao của Tập đoàn Hoa Sen tại thời điểm khai lý lịch với tư cách là tổ chức niêm yết theo quy định của pháp luật. Liên quan đến các nội dung khác trong bản sơ yếu lý lịch tự khai, cá nhân ông Phạm Văn Trung phải tự chịu trách nhiệm như lời ông Phạm Văn Trung đã cam đoan trong bản sơ yếu lý lịch tự khai: *“Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật”*.
4. Việc ông Phạm Văn Trung khai man trình độ chuyên môn “thạc sĩ quản trị kinh doanh” tại bản sơ yếu lý lịch tự khai trong hồ sơ niêm yết của Tập đoàn Hoa Sen là điều đáng tiếc, mang động cơ cá nhân của ông Phạm Văn Trung và nằm ngoài tầm kiểm soát của Tập đoàn Hoa Sen.
5. Tập đoàn Hoa Sen đang thực hiện các thủ tục cần thiết để hủy bỏ nội dung trình độ chuyên môn “thạc sĩ quản trị kinh doanh” mà ông Phạm Văn Trung đã khai man tại bản sơ yếu lý lịch tự khai của ông Phạm Văn Trung trong hồ sơ niêm yết của Tập đoàn Hoa Sen.

Trân trọng cảm ơn và kính chào ./.

Người thực hiện công bố thông tin



VŨ VĂN THANH



Thay mặt Hội đồng Quản trị  
Phó Chủ tịch

TRẦN NGỌC CHU